

Số: /BC-BCĐ

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2020

## BÁO CÁO

### **Kết quả 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Triệu Sơn giai đoạn 2000-2020**

Thực hiện Công văn số 2288/BCĐ-VPTT ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh về việc báo cáo kết quả 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000-2020, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN PHONG TRÀO**

##### **1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào**

Căn cứ, bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào của Trung ương, của tỉnh; Ban chỉ đạo huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện phong trào, hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phát huy vai trò chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp và phối hợp với các thành viên trong BCĐ triển khai thực hiện phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

##### **2. Công tác tuyên truyền, vận động**

Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào mang tính chất toàn dân, toàn diện. Do đó, trong 20 năm các cấp, các ngành đã huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị và xã hội đã tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào, giới thiệu cách làm tốt, hiệu quả, các gương điển hình, nhân tố tiêu biểu.

Trong 20 năm, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã phát nhiều tài liệu hướng dẫn về xây dựng “*Gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá*”. Đây là biện pháp trước tiên được Ban chỉ đạo quan tâm thực hiện tốt trong suốt thời gian qua.

Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn, tuyên truyền trực quan panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, các hội nghị, tọa đàm, trong các buổi sinh hoạt các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, trong các cuộc họp của nhân dân tại thôn, tổ chức các hoạt động

văn hóa, văn nghệ... Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện phong trào của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội về nội dung, ý nghĩa thiết thực của Phong trào, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

### **3. Công tác tham mưu ban hành văn bản**

Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện đã triển khai thực hiện nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” :

- Văn bản chỉ đạo của Trung ương: Quyết định số 01 ngày 12/01/2002; Quyết định số 62 ngày 23/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin “V/v ban hành quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, thôn, khu phố văn hoá”; Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL; Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Chỉ thị 27 ngày 12/01/1998 của Bộ chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định số 308 ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. - Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Quyết định số 303/QĐ-CT ngày 16/9/2002 về việc phê duyệt đề án tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “TD ĐKXDĐSVH”; Quyết định 1336/QĐ-UBND ngày 9/5/2007 về việc ban hành quy chế công nhận xã, phường, thị trấn văn hóa; Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 9/4/2009 về điều chỉnh, bổ sung quy chế công nhận danh hiệu làng văn hóa, khu phố văn hóa cấp tỉnh; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 6/7/2010 về việc thực hiện kết luận số 51/KL-TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện chỉ thị số 27/CT-TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 9/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và nhiều văn bản, hướng dẫn khác.

- Văn bản chỉ đạo và điều hành của UBND huyện: Trong 20 năm, UBND huyện Triệu Sơn cũng đã ban hành nhiều văn bản triển khai hướng dẫn việc thực hiện phong trào “ TDĐKXDĐSVH”, trên địa bàn toàn huyện. Năm 2019 UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 về việc kiện toàn BCĐ Phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện Triệu Sơn.

Đối với Ban chỉ đạo các cấp, hàng năm đều được tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác vận động phong trào đến tận cơ sở; tổ chức xét và công nhận gia

đình văn hóa theo từng năm, cấp giấy công nhận liên tục 3 năm cho các gia đình văn hóa; kiểm tra, xem xét và đề nghị UBND huyện công nhận khu dân cư văn hóa 3 năm liên tục; tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào hàng năm và giai đoạn 5 năm để rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng tới và khen thưởng khích lệ các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội và thực hiện xã hội hóa hoạt động Văn hóa và thông tin, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lịch sử trọng đại của Đảng, của đất nước.

#### **4. Kinh phí thực hiện**

Kinh phí được bố trí, phân bổ cho hoạt động của Ban chỉ đạo bình quân hàng năm là: 50 triệu đồng.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO GIAI ĐOẠN 2000 - 2020.**

### **1. Kết quả thực hiện 5 nội dung Phong trào**

#### **1.1. Đoàn kết giúp nhau "Xóa đói, giảm nghèo"**

Triệu Sơn là huyện có xuất phát điểm kinh tế thấp, đời sống kinh tế nhân dân chủ yếu dựa vào ngành nông nghiệp; cơ sở hạ tầng kỹ thuật: giao thông, điện, đường, trường, trạm; các thiết chế văn hoá trước năm 2000 còn nhiều yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo cao. Vì vậy, phát triển kinh tế là ưu tiên hàng đầu, xây dựng đời sống văn hóa là động lực để phát triển kinh tế, do đó phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được chú trọng kết hợp gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, người dân đã giúp nhau hàng tỷ đồng, hàng ngàn ngày công lao động, góp phần quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo của huyện nhà, đời sống bà con nhân dân dần được cải thiện.

Sau 20 năm các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và nhân dân tập trung chăm lo phát triển kinh tế bằng nhiều giải pháp tích cực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm, nhất là cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, thực hiện dồn điền, đổi thửa, quy hoạch đất đai, ưu tiên quy hoạch đất phát triển các trang trại chăn nuôi, trồng trọt.

Các mô hình phát triển kinh tế trong nông nghiệp từng bước được phát triển nhân rộng ở hầu hết các địa phương, đặc biệt ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tiêu biểu như xã: Minh Sơn, Vân Sơn, Tiến Nông . . .

Thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ và những giải pháp giảm nghèo hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm mạnh. Tính đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,07% và năm 2020 ước còn 0,89%.

UBMTTQ, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội luôn tuyên truyền vận động nhân dân, khuyến khích các hội viên, đoàn viên đoàn kết giúp đỡ nhau làm kinh tế, xoá đói, giảm nghèo làm giàu chính đáng. Nhiều tấm gương nông dân sản xuất giỏi ngày càng xuất hiện với nhiều mô hình kinh tế hộ phong phú, đa dạng và

có hiệu quả. Nhiều ngành nghề mới được nhân rộng, thu hút nhiều lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập, nâng cao mức sống như: phát triển làng nghề cây cảnh, trồng chè sạch, nuôi ong, đan nón, mây tre đan xuất khẩu. . . Nhiều lớp học nghề chuyên giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật được tổ chức tại các trung tâm học tập cộng đồng, các thôn, làng giúp cho nông dân phát triển kinh tế.

Kết quả thực hiện các mô hình “xoá đói, giảm nghèo” trên cho thấy công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, bàn bạc dân chủ công khai, phát huy sức mạnh của từng người, từng nhà, huy động mọi nguồn lực để đầu tư bê tông hoá đường làng, ngõ xóm, cứng hoá kênh mương nội đồng góp phần phát triển kinh tế. Đến nay cơ bản đường làng, ngõ xóm ở các xã, thị trấn đã bê tông hóa; nhiều xã, thị trấn có kinh tế phát triển nhanh, tỷ lệ hộ nghèo thấp

### **1.2. Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh**

Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, công tác xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn huyện chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành các nghĩa vụ, nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực hưởng ứng có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các cộng đồng dân cư các thôn, tổ dân phố, cơ quan, trường học đều xây dựng các nội quy, quy chế, hương ước, quy ước của đơn vị để cùng thi đua thực hiện xây dựng nên tảng chính trị, tư tưởng vững mạnh. Mọi người dân, cán bộ đều nêu cao ý thức chấp hành các kỷ cương xã hội, làm việc có kỷ luật, có trách nhiệm với công việc được giao; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các sinh hoạt xã hội, luôn luôn giữ gìn phát huy những thuần phong, mỹ tục và đạo lý truyền thống tốt đẹp của quê hương, đơn vị.

### **1.3. Thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật.**

Ban Chỉ đạo các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sống và làm việc theo pháp luật. Thực hiện giao tiếp văn minh, lịch sự, thái độ vui vẻ, trách nhiệm với công việc trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng tác phong công nghiệp, làm việc có kỷ luật, thực hiện tốt quy ước của thôn, làng, cơ quan, đơn vị.

Phong trào xây dựng thôn, làng, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân, bước đầu tạo sự chuyển biến trong nếp sống của từng cá nhân, gia đình, xã hội. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân được thực hiện dưới nhiều hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đặc biệt, tổ hòa giải ở các thôn, tổ dân phố được thành lập và hoạt động có hiệu quả, đã góp phần giải quyết tốt những mâu thuẫn xảy ra ngay tại cộng đồng dân cư, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đặc biệt từ khi có Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII); Kết luận 51-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 1323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ thị 08-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy đã từng bước định hướng cho các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, hạn chế nhiều tệ nạn mê tín dị đoan, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, phát huy vận dụng tốt các thuần phong mỹ tục của dân tộc.

#### **1.4. Thực hiện môi trường văn hóa sạch - đẹp - an toàn**

Xây dựng môi trường văn hóa "*Sạch - đẹp - an toàn*" luôn được các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm từ huyện đến các xã, thị trấn; các thôn (làng) cơ quan, trường học, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, phù hợp, gắn kết, lồng ghép với nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Các thôn văn hóa đều tạo được cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đường làng, ngõ xóm được đầu tư bê tông hóa kiên cố. Nhiều cơ quan, đơn vị đã đầu tư xây dựng khuôn viên, cổng chào kang trang, trồng hoa, cây cảnh, cây xanh, tạo môi trường thoáng mát nhằm thực hiện công sở xanh - sạch - đẹp, Các công trình nước sạch, nhà tắm, nhà vệ sinh được quan tâm ở từng gia đình, từng cộng đồng dân cư. Trong hoạt động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày mọi người, mọi nhà có ý thức, nề nếp, ngăn nắp, giữ gìn bảo vệ cảnh quan môi trường, vận động các khu dân cư xây dựng khu dân cư "Xanh - sạch - đẹp". Các trường học xây dựng "Trường học có nếp sống văn hoá", giữ gìn vệ sinh môi trường trong trường học, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong trong thời kỳ mới...

- Liên đoàn lao động huyện: Các cấp công đoàn trong huyện đã tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động tích cực xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học, gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, đồng thời tham gia kiểm tra, thẩm định, đánh giá công tác xây dựng làng văn hóa, tham gia tích cực các chương trình, đề án của huyện về văn hóa.

- Đoàn Thanh niên CSHCM: Xây dựng mô hình các câu lạc bộ gia đình trẻ "Thanh niên với kế hoạch hoá gia đình", "Cưới theo nếp sống mới", xây dựng gia đình trí thức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang. Hàng năm giao chỉ tiêu cho cơ sở đoàn cam kết xây dựng gia đình văn hoá lấy đó làm căn cứ đánh giá phong trào thi đua cơ sở.

- Ngành Y tế: Gắn nội dung gia đình văn hoá với công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tổ chức tuyên truyền, phòng ngừa dịch bệnh. Hướng dẫn nhân dân ăn ở vệ sinh, phát động nhân dân vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt 3 công trình vệ sinh, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng. Thực hiện tốt việc bình xét gia đình văn hoá gắn với việc công nhận gia đình sức khoẻ theo quyết định số 1635/2004/QĐ-BYT, ngày 01/5/2004 của Bộ trưởng bộ y tế.

- Ngành Giáo dục: chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào công trường tự quản, trường học có đời sống văn hóa tốt. Xây dựng đội ngũ giáo viên, học sinh gương mẫu thực hiện nếp sống văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá, có 89% gia đình nhà giáo đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

- Công an huyện: Phát động phong trào tổ tự quản, tổ liên gia góp phần quan trọng trong việc giáo dục ý thức cảnh giác, nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của quần chúng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Phối hợp với ngành VH-TT thường xuyên kiểm tra các dịch vụ văn hoá, các tụ điểm hành nghề mê tín dị đoan...góp phần gìn giữ môi trường văn hoá lành mạnh.

- Đài truyền thanh từ huyện tới cơ sở, đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào xây dựng gia đình văn hoá, giới thiệu, biểu dương kịp thời những gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, có thành tích trong phong trào "xây dựng gia đình văn hoá", đồng thời nhắc nhở phê phán những cá nhân, thói h tật xấu, phê phán những hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến cuộc vận động phong trào.

- Hội nông dân huyện: Phát động phong trào tới các hội viên trong toàn huyện đăng ký 6 chuẩn mực của Trung ương hội với tiêu chuẩn gia đình văn hoá thành lập các câu lạc bộ làm kinh tế giỏi, câu lạc bộ nam nông dân, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật...Phối hợp với các ngành thành lập các câu lạc bộ "Nông dân phòng chống tai tệ nạn xã hội", nông dân giữ gìn thuần phong mỹ tục, phát triển ba phong trào; Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phong trào văn hoá văn nghệ; phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

- Trung tâm dân số và kế hoạch hoá gia đình: Tuyên truyền phổ biến thực hiện chính sách dân số KHHGD, phối hợp với các ngành đoàn thể vừa hướng dẫn phát triển kinh tế, vừa tuyên truyền phổ biến hành động "Gia đình văn hoá không sinh con thứ ba".

- Hội liên hiệp phụ nữ huyện: Thường xuyên tổ chức các hoạt động VH-VN hội thi có nội dung phong phú, thiết thực như: "Phụ nữ Triệu Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới", hội thi "chi hội trưởng phụ nữ giỏi", liên hoan "Hát ru và hát dân ca"..Hàng năm tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các chi hội và câu lạc bộ nhân dịp 8/3; 20/10. Đồng thời tham gia tích cực các phong trào văn hóa văn nghệ-thể dục thể thao tại địa phương. Trong các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, làng vui chơi làng ca hát, các hội thi theo hình thức sân khấu hóa, thu hút hàng nghìn phụ nữ tham gia. Điển hình như phụ nữ xã Thọ Sơn, Xuân Thịnh, Hợp Tiến, Văn Sơn, Thọ Cường. Gắn với nội dung tiêu chuẩn gia đình văn hoá và các chương trình hành động của ngành như "Phụ nữ với phong trào nuôi con khỏe, dạy con ngoan" chương trình phòng chống tệ nạn xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập.

### **1.5. Xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao**

Những năm gần đây được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền về cơ chế, chính sách, đào tạo cán bộ, quy hoạch đất đai, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao. Vì vậy, xây dựng nhà văn hoá thôn được triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn huyện đến nay toàn huyện có 254/254 nhà văn hoá thôn, đạt tỷ lệ 100%; các công trình văn hoá, thể thao được đầu tư xây dựng mới làm diện mạo huyện nhà ngày thêm khởi sắc.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện được quy hoạch xây dựng bao gồm: Nhà thi đấu, sân vận động, sân bóng đá, bóng chày, cầu lông, tennis, bể bơi . . . đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Kế hoạch khởi công xây dựng vào Quý IV năm 2020 đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của quần chúng nhân dân và tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị của huyện và tổ chức đăng cai các giải đấu của tỉnh. Tính đến nay, toàn huyện có: 34 sân vận động cấp xã cơ bản đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch Nông thôn; 03 nhà thi đấu và tập luyện TDTT tại các trường PTTH); 5 sân quần vợt . . . Tại các xã, thị trấn: tính trung bình mỗi xã có từ 2 đến 3 sân bóng chày, cầu lông, 01 sân bóng đá. Các công trình trên thường xuyên tổ chức hoạt động và đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, TDTT của nhân dân tại các thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong huyện.

Các thiết chế văn hóa, thể thao thường xuyên phát huy tính năng tác dụng, là công cụ đắc lực trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo nên đời sống tinh thần lành mạnh, phong phú ở các địa phương, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, là điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia hoạt động, sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hóa, thể dục thể thao, từng bước đáp ứng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

## **2. Kết quả thực hiện 7 Phong trào**

### **2.1. Phong trào xây dựng "Gia đình văn hoá"**

Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng tới từng thôn, xóm, khu phố, cơ quan, trường học, đơn vị trở thành cuộc vận động lớn trong toàn huyện, được mọi gia đình hưởng ứng.

Đa số các hộ gia đình có ý thức tự giác, tự nguyện đăng ký gia đình văn hóa, tự phong trong bình xét và cũng tự hào khi được nhà nước công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Ý thức tự giác của các gia đình trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa được thực hiện thông qua các phong trào của các tổ chức, đoàn thể phát động như : “ nuôi con khỏe dạy con ngoan”; “ ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo”; “ gia đình dòng họ hiếu học”...

Qua 20 năm, nhất là những năm gần đây, công tác bình xét các hộ gia đình văn hóa được Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và BCĐ các cấp quan tâm đã đưa ra dân bình xét công khai, dân chủ theo tiêu chuẩn quy định và ngày càng nâng cao về chất lượng. UBND huyện đã triển khai tuyên truyền

vận động nhân dân thực hiện, đến nay toàn huyện có trên 47.300/53.000 hộ đạt gia đình văn hóa đạt 89%. Hầu hết các làng văn hóa đều có tỷ lệ số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa từ 89% trở lên, có 98% gia đình công nhân viên chức đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

## **2.2. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"**

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên đại bàn huyện được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đặc biệt tích cực tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tác dụng của cuộc vận động đối với đời sống xã hội, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân và địa bàn dân cư. Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền về kết quả triển khai, thực hiện cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị; tuyên truyền hệ thống panô, băng rôn, khẩu hiệu ...

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền thông qua các chương trình xóa đói giảm nghèo cuộc vận động tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã góp phần làm cho đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tính đến nay, toàn huyện có: 27 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

## **2.3. Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa**

Khu dân cư có vai trò đặc biệt quan trọng, nơi tập trung đông đảo các tầng lớp dân cư, nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững quốc phòng- an ninh, phát triển kinh tế- xã hội và cũng là nơi giải quyết các mối quan hệ phát sinh hàng ngày trong cộng đồng dân cư. Do vậy xây dựng thôn, khu phố văn hóa là trách nhiệm của các Cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, Hội đoàn thể, trong đó vai trò của Bí thư chi bộ, Ban công tác Mặt trận và Trưởng thôn, khu phố rất quan trọng.

Trong những năm qua phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hoá phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp. Việc bình xét thôn, làng văn hoá hàng năm được tiến hành đúng quy trình, thủ tục theo thông tư của Bộ văn hoá, Thể thao, Du lịch. Huyện đã tiến hành tổng kết 30 năm phong trào xây dựng thôn, làng văn hoá toàn huyện, tổ chức khen thưởng tuyên dương nhiều thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu, đồng thời rút ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện để nâng cao chất lượng phong trào trong thời gian tới.

Phong trào xây dựng thôn, làng văn hoá đã được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, do đó phong trào phát triển nhanh, sâu rộng, khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư, phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng, đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương



thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, công tác trợ giúp các gia đình khó khăn, công tác xóa đói giảm nghèo đã được các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ thường xuyên. Có thể nói, phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện. Với những kết quả trên đến nay toàn huyện có 232/254 thôn, tổ dân phố đăng ký khai trương xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 92%); 232/232 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hoá đạt tỷ lệ (100%).

#### **2.4. Phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"**

Hiện nay thực hiện theo Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa". Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã phối hợp với Liên đoàn lao động huyện xây dựng kế hoạch để triển khai đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, LLVT, trường học trên địa bàn huyện.

Thông qua việc xét và công nhận cơ quan văn hóa hàng năm, cán bộ công chức ở các cơ quan, đơn vị ngày càng nâng cao ý thức, trách nhiệm và tinh thần nhiệt tình trong công tác. Đến năm 2020, tổng số cơ quan, đơn vị được công nhận là 95/141 (68%).

#### **2.5. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"**

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện có trên 40% số người luyện tập TDTT thường xuyên, 30% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Nhiều hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao diễn ra ở các địa phương với nhiều hình thức tập luyện được tổ chức như: đi bộ, chạy, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, bơi lội... Phong trào TDTT quần chúng trong 20 năm qua đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng, đã tạo chuyển biến về nhận thức của đại bộ phận quần chúng nhân dân. Phong trào đã tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, nâng cao sức khỏe, đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở mỗi địa phương.

#### **2.6. Phong trào học tập, lao động sáng tạo**

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật vận dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp được các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức, triển khai và ứng dụng hiệu quả, đặc biệt là các trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư... tổ chức các lớp học ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất như; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển dịch mùa vụ, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, hiệu quả cao vào sản xuất, chăn nuôi. Tiến bộ khoa học công nghệ được áp dụng ngày càng rộng rãi trong sản xuất và đời sống xã hội, đã xây dựng khu chế biến nông sản công nghệ cao, đã tập trung chỉ đạo tái cơ cấu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản

phẩm theo chuỗi giá trị; chuyển từ chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại...

Các cải tiến quản lý, sáng tạo trong khu vực công nhân viên chức cũng được LĐLĐ huyện, Công đoàn các ngành đã cụ thể hoá các nội dung, mục tiêu của phong trào thi đua để triển khai phù hợp với thực tế của đơn vị; đồng thời xây dựng các chương trình học tập, sáng tạo tổ chức phát động đến 100% các CĐCS và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu như: CĐ ngành Giáo dục phát động phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; các công đoàn cơ quan với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội”; các công đoàn cơ sở với phong trào “Thi đua lao động, sản xuất giỏi”...

Kết quả thực hiện phong trào học tập, lao động và sáng tạo trong những năm qua cho thấy nhân dân và cán bộ trên địa bàn toàn huyện đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất góp phần phần đầu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn huyện.

## **2.7. Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến**

Xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến đã trở thành mục tiêu trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong mỗi gia đình, dòng họ, trong mỗi thôn, làng và đã được nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “*Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua*”; trong những năm qua, phong trào thi đua lao động sáng tạo được phát động mạnh mẽ, đều khắp trên các lĩnh vực, đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang, tạo sự chuyển biến tích cực ở mọi cấp, mọi ngành, mọi đoàn thể, mọi cơ quan, đơn vị và trong nhân dân, làm cho phong trào thi đua yêu nước phát triển sôi nổi góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Nhiều phong trào thi đua được phát động ở các cấp, các ngành trong toàn huyện như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Thi đua hai tốt”, phong trào “Thi đua quyết thắng”, phong trào “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia.

Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực sản xuất kinh tế, công tác, hoạt động xã hội. Nhiều gương người tốt việc tốt; cán bộ, chiến sỹ và nhiều cơ quan, ban, ngành đã có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động sáng tạo được tuyên dương khen thưởng tại các hội nghị

cấp tỉnh, huyện, ngành vv.. nhằm động viên kịp thời các cá nhân, tập thể, điển hình tiên tiến. Tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng của phong trào.

### 3. Đánh giá chung

Qua 20 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

Vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các phong trào do Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức như: Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”, bảo vệ môi trường phát triển bền vững theo các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, “Thanh niên lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước”, “Nông dân sản xuất giỏi”, phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”... làm chuyển biến nhận thức như: tinh thần đoàn kết cộng đồng, tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm, giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, xóa bỏ dần mê tín dị đoan và trở thành nét đẹp luôn được trân trọng, phát huy. Sự cảm thông chia sẻ, cứu trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng ngày một tốt hơn, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng từng bước được chăm sóc chu đáo, đặc biệt là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Xuất hiện nhiều tấm gương điển hình ở các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang của huyện, nhiều xã, thị trấn, nhiều khu dân cư. Đặc biệt có nhiều gia đình và cá nhân tiêu biểu ở các xã, thị trấn là những tấm gương tiêu biểu bảo vệ an ninh trật tự trong khu, xây dựng môi trường, cảnh quang xanh- sạch- đẹp, đóng góp sức người, sức của, hiến đất để xây dựng bê tông hóa ở các con đường liên thôn, xóm, góp phần đắc lực vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu là thị trấn, xã Vân Sơn, xã Minh Châu, xã Thái Hòa, xã Thọ Tân, xã Minh Sơn, Thọ Sơn....

- Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sôi nổi, ngày càng thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Các hoạt động hướng về cơ sở như: tổ chức hội thi, liên hoan, hội thao, biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền lưu động.... phục vụ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Từng bước giữ gìn và phát triển văn hoá truyền thống như: ông- bà, cha- mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, cần cù trong học tập, lao động và sản xuất. Đồng thời biết tiếp thu, chắt lọc, chọn lựa tinh hoa văn hóa của nhân loại, từ đó đời sống vật chất và tinh thần từng bước được cải thiện, làm thay đổi bộ mặt xã hội, đẩy lùi các tệ nạn như: Uống rượu, bia say sưa khi tham gia giao thông, nạn số đề, cờ bạc, mê tín dị đoan, các hủ tục, tập quán lạc hậu được giảm dần, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân

ngày càng được đề cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần làm lành mạnh các mối quan hệ về văn hoá- xã hội ở từng địa phương.

Có được những thành tích trên xuất phát từ:

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện đã tạo điều kiện để việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc phát triển liên tục, đúng định hướng.

- Sự phối kết hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của các cấp, các ngành, các địa phương cùng chung sức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phong trào “TĐĐKXDĐSVH”

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân về một môi trường văn hóa xã hội an toàn, lành mạnh, văn minh, từ đó được sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

#### **4. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân**

##### **4.1.. Hạn chế, tồn tại**

- Ban chỉ đạo ở một số địa phương tuy đã được củng cố, kiện toàn nhưng chưa duy trì hội họp định kỳ, thiếu quan tâm. Sự phối hợp giữa các ngành trong quá trình triển khai thực hiện có lúc, có nơi chưa chặt chẽ.

- Công tác thông tin tuyên truyền ở một số địa phương chưa phong phú, đa dạng, chưa tạo không khí sôi nổi, thu hút trong nhân dân.

- Chưa vận động được các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

- Kinh phí thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” còn hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác xã hội hóa vẫn còn hạn chế, dựa vào ngân sách Nhà nước là chính.

- Việc cưới vẫn còn một vài trường hợp chấp hành tốt Luật hôn nhân và Gia đình chưa nghiêm túc như: cưới trước, đăng ký kết hôn sau.

- Việc tang vẫn còn rải vàng mã, tiền địa phủ trên đường đi chôn cất, các lễ cúng rườm rà gây lãng phí.

- Một số ít đám tang, việc phúng điếu nhiều vòng hoa quá mức cần thiết; gây lãng phí.

- Trong lễ hội vẫn còn một số dịch vụ ăn uống chưa đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

- Mâu thuẫn giữa các thế hệ về phép ứng xử, lối sống đang đặt ra những thách thức mới

## 4.2. Nguyên nhân

- Về khách quan
  - + Đời sống của nhân dân vẫn còn khó khăn, trình độ dân trí chưa phát triển đồng đều, một số phong tục tập quán lâu đời, không còn phù hợp nhưng chưa được sửa đổi để theo kịp với xu hướng tiến bộ.
- Về chủ quan
  - + Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng và thường xuyên, liên tục.
  - + Do kiêm nhiệm nên các thành viên Ban chỉ đạo có khi chưa quan tâm đúng mức và đầu tư thời gian đến lĩnh vực công tác này.
  - + Kinh phí hoạt động còn hạn hẹp so với yêu cầu thực tế.
  - + Công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để thực hiện phong trào còn có lúc chưa kịp thời.
  - + Công tác sơ kết, tổng kết định kỳ chưa thường xuyên.

## III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

### 1. Nhiệm vụ:

- Phát triển Phong trào TD ĐKXD ĐSVH rộng khắp, hiệu quả, chất lượng ở 34 xã, thị trấn.
- Xây dựng gương điển hình tiên tiến về người tốt, việc tốt ở từng địa phương.
- Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa.
- Phát huy vai trò cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới.
- Tiếp tục xây dựng công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị, nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa đồng thời tiếp tục xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, phát triển phong trào văn hoá thể thao quần chúng toàn huyện.

### 2. Giải pháp:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của Nhà nước về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với xây dựng nông thôn mới đến các cơ quan đơn vị, các ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân.
- củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp, nhất là đối với cơ sở, thành lập Văn phòng thường trực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả trên cơ sở đề ra quy chế hoạt động cụ thể, có phân công, phân nhiệm rõ ràng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác

kiểm tra, phúc tra đề nghị công nhận mới và công nhận lại các danh hiệu văn hóa, tránh tình trạng chạy theo thành tích, chạy theo số lượng xem nhẹ chất lượng của phong trào.

- UBND các cấp ưu tiên đầu tư kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất nhằm phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa văn hóa, thể thao. Khuyến khích các nguồn lực từ nhân dân, các cơ sở ngoài công lập, các thành phần kinh tế tham gia.

- Tranh thủ sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo, của các cấp, các ngành để phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ.

- Tổ chức sơ, tổng kết; phổ biến, nhân rộng, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, tiêu biểu.

#### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở; tổ chức tham quan học hỏi các mô hình triển khai công tác phong trào tốt của các tỉnh bạn.

2. Trung ương và tỉnh có cơ, chính sách hỗ trợ phổ về trang thiết bị, thiết chế văn hóa, thể thao cho các địa phương, đặc biệt là các thôn, bản, tổ dân.

Trên đây là báo cáo kết quả 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ban, ngành cấp tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Sở VH TT và DL (b/c);
- Lưu: VH TT, VT.

**TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Lê Quang Trung**